



หมอใหญ่กรุงเก่า : แนะนำประชาชน...เที่ยวปีใหม่...ไม่ประมาท  
“สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ  
เลี่ยงเดินทางพื้นที่เสี่ยง ไม่ปกปิดข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข”  
ปลอดภัย COVID - 19

นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศไทยมีการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในหลายพื้นที่ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยรายใหม่ระลอกที่ ๒ จำนวน ๔ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงวันหยุดยาวของทุกๆ ปี ประชาชนนิยมเดินทางเป็นจำนวนมากหลายคนเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้บางสถานที่มีคนเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก และหลายคนเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาญาติผู้ใหญ่ เพื่ออวยพรและรับพรปีใหม่ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และคนที่เรารัก สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน รวมทั้งให้เอาใจใส่ให้มีการสวมใส่อย่างถูกวิธี โดยไม่รั้งอยู่ใต้คาง หรือใส่แบบไม่คลุมปากคลุมจมูก ไม่สามารถป้องกันโรคได้, หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, เว้นระยะห่าง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร หลีกเลียงไปในพื้นที่แออัด และพื้นที่เสี่ยง, หากเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ต้องสแกนวัดไข้ ณ จุดคัดกรองที่สถานที่นั้นๆกำหนด พร้อมสแกนไทยชนะด้วย

หากมีความจำเป็นในการเดินทางควรเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความแออัด และพบผู้คนจำนวนมาก สำหรับการจัดงานปีใหม่ ควรลดจำนวนแขกที่มาพบปะในงานให้น้อยที่สุด จัดงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ทุกคนที่ร่วมงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา พร้อมเว้นระยะห่างทางสังคม เมื่อไปร่วมงานแล้ว ให้สังเกตอาการตนเองหลังกลับมา อย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก

การสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่าง หลีกเลียงที่แออัด ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกัน โควิด - 19 หากประชาชนท่านใดเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม น้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้พบแพทย์ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที หากสงสัยสามารถโทรปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ๑๔๒๒ หรือ สายด่วน COVID - 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร : ๐๘๑ ๗๘๐ ๖๗๖๗

การเดินทางปีใหม่ในช่วงที่มีรถติดบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ “๓ ม. ๒ ข. ๑ ร. ๑ ย .และ ๑ ท. (ม.๑ เมาไม่ขับ, ม.๒ สวมหมวกนิรภัย, ม.๓ มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย การนำรถที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มาใช้ในการเดินทางจะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้, ข.๑ ใบขับขี่ ต้องพกใบอนุญาตขับขี่, ข.๒ คาดเข็มขัดนิรภัย, ร.๑ ขับรถเร็ว การขับซึ่รถด้วยความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย, ๑ย .การขับรถยนต์ห้ามขับซึ่ยานพาหนะย้อนศร, ๑ ท. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับ หากพบเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยการแจ้งไปที่ สายด่วน ๑๖๖๙ ซึ่งเปิดบริการสำหรับรับแจ้งอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงฟรี “เที่ยวปีใหม่...ไม่ประมาท “สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ เลี่ยงเดินทางพื้นที่เสี่ยง ไม่ปกปิดข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข” ปลอดภัย COVID - 19”